

Thông Báo
V/V Thành Lập Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân

Hoà Lan, ngày 30 tháng 9 năm 2012

Kính gửi:

- Quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo
- Quý vị Đại Diện Đoàn Thể, Đảng Phái
- Quý Đồng Hương

Kính thưa quý vị,

Tham chiếu biên bản buổi họp khoáng đại vào ngày 23 tháng 9 năm 2012 tại thành phố Nieuwegein với sự hiện diện của Ban Chấp Hành Cộng Đồng và một số đoàn thể, đảng phái, đồng hương tại Hoà-Lan, chúng tôi trân trọng thông báo cùng quý vị:

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân đã chính thức được thành lập với sự tham dự trực tiếp của 8 vị vào Ủy Ban. Tất cả những người hiện diện trong phiên họp đều đồng ý việc thành lập Ủy Ban và hỗ trợ công tác Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân.

Ban Chấp Hành của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân được phân nhiệm như sau:

Trưởng Ban : **Bà Nguyễn Thị Như Tuyết (Arnhem)**
Phó Ban kiêm Ủy Viên Kế Hoạch: **Bà Nguyễn Thị Thu Vân (Nieuw Vennepe)**
Ủy Viên Kỹ Thuật : **Ông Nguyễn Quang Kế (Ede)**
Ủy Viên Tài Chánh : **Ông Trần Văn Vinh (Lisse)**
Thư Ký kiêm Thủ Quỹ : **Ông Tạ Trung Hiếu (Spijkenisse)**

Quý ông **Trần Quang Anh (Den Haag)**, **Bùi Đức Hoạt (Lisse)** và **Bà Tuyết Lê (Chaam)** là những thành viên của Ủy Ban, trực tiếp giúp đỡ Ban Chấp Hành trong việc thực hiện công tác. Ngoài ra Ủy Ban có thể tìm thêm những người phụ giúp trong các công tác chuyên môn.

Ban Thường Vụ Cộng Đồng đề cử ông **Nguyễn Hữu Phước**, **phó chủ tịch ngoại vụ CĐ** là người **phối trí viên** để tham dự các phiên họp của Ủy Ban và Cộng Đồng sẽ trợ giúp Ủy Ban qua các phương tiện thông tin như tờ báo Việt Nam Nguyệt San, website <http://www.congdonghoalan.com>

Theo ý kiến chung của các hội đoàn và đồng hương hiện diện, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân trực thuộc Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan. Một trương mục riêng dành cho quỹ xây dựng tượng đài và một website của Ủy Ban sẽ được thực hiện để có thể thông tin và ghi nhận các ý kiến đóng góp của đồng hương.

Chúng tôi trân trọng thông báo và kính mong quý hội đoàn, đảng phái và đồng hương tích cực hỗ trợ Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân để có thể sớm hoàn thành công tác như mong muốn.

TM BCH/CĐVNTNCS tại Hoà-Lan
Nguyễn đắc Trung
Chủ Tịch Cộng Đồng